
บันทึกการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม 

ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๒ 
 

-------------------- 
 
อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ 

  ๑. นายอนันต  วรธิติพงศ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นางสาวลดารัตน  จนัทรโมลี  อนุกรรมาธิการ 
  ๓. นางศรีสุกิจ  ศุลีพร   อนุกรรมาธิการ 
  ๔. นายนท  นิม่สมบุญ   อนุกรรมาธิการ 
  ๕. นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร  อนุกรรมาธิการ 
  ๖. นางชฎิลรัตน  ทรัพยอัดแอ    เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 
อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ 

  ๑. พลตาํรวจโท  ยุทธนา  ไทยภักด ี (ลาการประชุม) 
  ๒. นางจติราภา  สุนทรพิพิธ  (ลาการประชุม) 
  ๓. นายวุฒิพร  เดี่ยวพานิช  (ลาการประชุม) 
  ๔. นายจิระ  จรัิจฉริยากูล  (ลาการประชุม) 
 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ 

  ๑. นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นายประสทิธิ์  จนัทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓. นายจนิดา  เวชสุวรรณรักษ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 
ผูเขาชี้แจง คอื 

  ๑. นายพรชัย  ปยะเกศิน   ผูอํานวยการฝายรายการ 
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีว ี

  ๒. นางชุติมา  ไตรโภมุท   นักประชาสัมพันธ ๘ ว 
       กรมประชาสัมพันธ 
  ๓. นายพลาดสัิย  สิทธิธญักจิ  สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชูปถัมภ 
 



 ๒

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา 

  เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต  วรธิติพงศ ประธานคณะ

อนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม 
สรุปสาระสําคญัได ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบันทึกการประชุม 

  ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันพุธท่ี ๒๑ มกราคม 

๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  หนา ๓ บรรทัดที่ ๑๓  แกไขจาก “ความรวมมือเพ่ือสรางความชวยเหลือถูกตอง
และดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย” เปน “ความรวมมือเพ่ือใหความชวยเหลือที่ถูกตองและดวย
ความเปนระเบียบเรียบรอย” 
  หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๔  เพ่ิมขอความ เปนดังนี ้

  “ตอจากนั้น นายอาทร จันทวิมล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ  

คิดเห็นวา 
  - การจะนาํเอาระบบ E-Learning ที่มีกลไกการนาํเสนอเสมือน IBM หรือ 

คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ  เพ่ือมุงหวังสรางเครือขายสรางสังคมการเรียนรู 
  ๑. คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาตก็ิไมมีหนาทีผ่ลิตสื่ออะไร มีหนาที่เพียง

กํากับดูแลใหถูกตองตามระเบียบ 
  ๒. ศนูยเฝาระวังมีหนาที่คอยระวัง เปรียบเสมือนจิตสํานึกของผูประกอบการทีด่ี 

ซึ่งทางศูนยเฝาระวังมีหนาทีผ่ลิตสื่อในทางที่ดีและสรางสรรค ทางดานคณะกรรมการโทรคมนาคม

แหงชาติจะไมผลิตหรือจัดทาํส่ือใด ๆ แตจะคอยกํากับดแูลใหความถูกตองและสรางสรรค

สังคมไทยในสือ่ตาง ๆ เพราะฉะนัน้จะปรับปรุงส่ือใหดียิ่งข้ึนจําเปนจะตองใชจายเงินงบประมาณ

เทาไรถึงจะเกดิขึ้นได ซึ่งเวลานี้จดุออนของประเทศไทย คือ ซอฟตแวร เพราะเคยมีประสบการณ

ในการเสนอใชเงินงบประมาณ ๖๐ กวาลานบาท ในการผลิตสื่อที่ดีม ี๒ วิธี คือ ๑. ตองซ้ือลิขสิทธิ์  

ทางสื่อที่ดีหรือดําเนนิการผลิตซอฟทแวรในทางสรางสรรคข้ึนมาเอง ๒. เอานักวจิัยมาดาํเนินการ

ศึกษาในเรื่องดังกลาว ทั้งนี ้ ก็ไมใชอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.) ที่จะทําการผลติสื่อดังกลาวได แตถา กทช. ชุดนี้เสนอเปนหนาที่ดแูลในสิ่งที่ถูกตองและ

เปนประโยชนสูงสุด กลาวคอื การเสนอญตัติหรือการตั้งกระทูถามไปยงัรัฐบาลเพื่อซักถามผลการ

ดําเนนิงานของรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยูเปนเชนไร และในการนําเอาเงินงบประมาณ ๖๐ ลาน

บาท มาทําซอฟตแวรเพ่ือทําการสอนวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ซึ่งไมตองสรางซอฟตแวร

ใหม โดยการไปซื้อซอฟตแวรของอังกฤษหรือเยอรมันใหเด็กและเยาวชนไทยไดศึกษาเลาเรียน 

แตในประเทศสิงคโปรนั้นกซ็ื้อซอฟตแวรจากประเทศเยอรมันประมาณ ๔๐ ลานยโูร   ซึ่งการเรียน

การสอนถึงเทากับเยอรมันทนัที 



 ๓

  สําหรับประเทศไทยจะทาํเชนนี้เหมือนประเทศสิงคโปรบาง ตัวอยางเชน ประเทศ

อิสราเอลจัดทาํซอฟตแวรขาย แลวประเทศไทยไปซื้อมาเพื่อทางการศกึษา ซึ่งประเทศไทยจะตอง

วางแผนการดาํเนินงานขางหนาประมาณ ๑๐ – ๒๐ ปขางหนา ซึ่งเทคโนโลยีกาวหนาเปน

ระยะเวลาอันรวดเร็วมาก ทั้งนี้จึงไมตองใหครูมานั่งสอนทีละคน และทางดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไมใชเปนเพียงอินเทอรเน็ตอยางเดียว ซึ่งตองใชจายในการเสียคาอินเทอรเน็ตอกี

จํานวนเทาไหรถึงจะเพียงพอตอความตองการ นอกจากนีศู้นยเฝาระวังมีวิธีการอะไรในทางทีด่ี

ใหม ๆ เก่ียวกับการผลติทีด่ีและสรางสรรคใหกับผูบริโภคส่ือไดมีความสุข อาทิเชน การทําละครท่ี

ดี มีวิธีการดาํเนินการ ๒ วิธี  คือ ๑. ทําละครใหมหรือผลิตสื่อใหม ๆ  ๒. ซื้อลิขสิทธิ์ใหมเขามา”  
- ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสื่อทางวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ  

ซึ่งออกเผยแพรสูสาธารณชนมีภาพและเรื่องราวที่ไมเหมาะสมหลายประการ ในขณะที่ภาครัฐที่

เก่ียวของมีกลไกเครื่องมือตามกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบสื่อ แตไดใชเปนครั้งคราว

และไมครอบคลุมทุกส่ือ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกระบวนการและการดําเนนิงานของสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งภาคประชาชนและสังคมยังได

บริโภคส่ืออยางเหมาะสมยิ่งข้ึน และการวางแนวทางแกไขปญหาของสื่อหลายประเภทที่เผยแพร

ใหเหมาะสม จึงเห็นควรเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมารวมปรึกษาหารือรวมกัน คือ กรม

ประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการ

ประชุมครั้งตอไป 
  ตอจากนั้นที่ประชุมไดพิจารณาการดาํเนนิการเพื่อผลักดนัประเดน็การสงเสริม

การผลิตสื่อสรางสรรคโดยเห็นวาการที่จะไดรับขอมูลขอคิดเห็น และขณะเดียวกันจะเปนการรวม

ผลักดันใหสาธารณะไดรวมกันสรางสรรคส่ือควรมีการจัดการสัมมนา 

  มติที่ประชุม โดยที่ประชมุไดเสนอชื่อการสัมมนาไว ๓ ช่ือ เพ่ือคัดสรรในการ

ประชุมครั้งตอไป คือ “ส่ือมีผลตอสังคมไทยอยางไร” หรือ “ส่ือสรางสรรคสังคมไทยอยางไร” 

หรือ “คุณภาพส่ือกับสังคมไทย”  

  หนา ๘ บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “กา” เปน “การ” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรู 

ประชาชน 

  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาตดิตามความคบืหนาการดาํเนินงาน

โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี ้

  นายนท น่ิมสมบุญ อนุกรรมาธิการ ไดกลาวถึง ในปจจุบันเว็บไซตไดดาํเนินการ

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพียงแตรอใหคณะทํางานเขามาตรวจสอบใหเรียบรอยใหรอบคอบกอน

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการอีกครั้ง 



 ๔

  นางชฎิลรัตน  ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวถึง 

โครงการตนแบบศูนยความรูประชาชนจะไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรอีกครั้งในรูปแบบการ

แถลงขาวและสงขาวไปยังส่ือตาง ๆ ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษา เร่ือง “คุณภาพสื่อกับสังคมไทย” 

  ลําดับแรก นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอ   

ที่ประชุมวา ในเรื่องคุณภาพสื่อกับสังคมไทยในปจจุบันนั้น พิจารณาวาในปจจุบันการนําเสนอ

ขอมูลและเนื้อหาสาระของสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากและสงผลกระทบตอความคิด พฤติกรรม และ

วิถีชีวิตของผูที่เก่ียวของและประชาชนในสังคม เนื่องจากสื่อมีสวนสําคัญในการชี้นํา อาท ิ การ

นําเสนอภาพเหตุการณทํารายรางกายการตอสูและทะเลาะวิวาทอยางโหดราย รุนแรง สะเทือนตอ

ความรูสึกของประชาชน ซึ่งมีการนําเสนอภาพอยางเปดเผยและเสนอเปนเลายาวนานตอเนื่อง  

อีกทั้งในปจจบุันขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการพิจารณาเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมและเห็นวาส่ือควรที่

จะศึกษานาํเสนอภาพและเนื้อที่ถูกตองเหมาะสม มีคณุภาพและสรางสรรค จึงควรมีการควบคุม 

ตรวจสอบ และกํากับดูแลการนําเสนอดังกลาว 

  ลําดับตอมา นางชุติมา ไตรโภมุท นักประชาสัมพันธ ๘ ว กรมประชาสัมพันธ 

ไดใหขอมูลขอคิดเห็นวา เดิมกรมประชาสัมพันธไดใชระเบียบและกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๑๔ 

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ขอที่ ๑๖ วาดวยรายการที่จะออกอากาศโดยสงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ  

โทรทัศนไดจะตองปฏิบตัิตาม (๑) ถึง (๑๐)ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญตัิวทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จะตองมีการพิจารณาตดัทอนการนําเสนอและพิจารณาความ

เหมาะสมนั้น ตั้งแตวันที ่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ไดมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีผลบังคับใช จึงสงผลใหอํานาจของกรม

ประชาสัมพันธในฐานะเจาพนักงานดูแลและการกํากับดูแลวิทยุโทรทัศนไดส้ินสุดลงทันที และ

คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทศันแหงชาต ิ (กสช.) ที่ทําหนาที่ดูแล

กิจการวิทยุโทรทัศนยังไมเกิดขึ้นเชนกัน โดยมีคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน จะทาํหนาทีดู่แลเร่ืองนี้ มีนายกรฐัมนตรีเปนประธาน และเมือ่ กทช. เกิดข้ึนแลว จะตอง

มีคณะอนุกรรมการมาดาํเนนิการดูแล โดยตั้งคณะทํางานเปนผูดูแล ทั้งนี้ ในแตละงานจะพิจารณา

ใหดําเนินงาน ผูอํานวยการสถานีเปนผูรับผดิชอบในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี ้ อาจมีการตดัทอน

หรือระงับการออกอากาศแพรภาพออกไป ซึ่งกอนที่จะระงับตองเรียกมาเจรจาทําหนังสือเปน  

ลายลักษณอักษร หรืออาจเรียนเชิญเจาหนาที่ดานรายการหรือฝายขาวตัดตอนขาวไมใหออก 

อากาศเพ่ือใหผูบริโภคส่ือไดรับขาวสารทีชั่ดเจนและสรางสรรค และสําหรับการนาํเสนอที่อาจจะ

ไปคุกคามเสรภีาพของบุคคลเหลานั้น อาจเรียนเชิญสมาคมสมาพนัธวิทยุโทรทัศนออกมาพูดคุย 

กันทางดานการสรางสรรคของรายการ รวมทั้งโฆษณาตาง ๆ ที่แพรภาพออกไป สําหรับ         

บทเฉพาะกาลพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.  
๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ ในระหวางการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จดัสรรคลื่นความถี่

และกํากับประกอบกิจการวทิยุโทรทัศนในกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทยยังไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตติามพระราช 

บัญญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยโุทรทัศนและกํากับวิทยุโทรคมนาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหนาที่ ตามคณะกรรมการตามพระราชบัญญตัินี้เปนการชั่วคราว โดยมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ (๑) ดาํเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๒) ดําเนนิการเพื่อใหผูประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี ่  
รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและการไมใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราวไปกอนตามที่

คณะกรรมการกําหนด โดยใบประกอบอนุญาตกิจการชุมชนชั่วคราวและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่

ใหมีอายุไมเกิน ๑ ป (๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของ   

ผูไดรับอนญุาตตาม (๒) และ (๔) ควบคุมดแูลการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนญุาต

ตาม (๒) เปนไปตามขนาดและกําลังสงที่จํากัดและครอบคลุมพื้นทีท่ี่ไดรับการอนญุาต ซึ่งเปน

การประกอบวทิยุชุมชนไมเก่ียวกับทีวีสาธารณะ แตคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินจิฉัยวามีอํานาจ

ดูแลกํากับวิทยุโทรทัศน ตามมาตรา ๗๘ (๑) กําหนดให กทช. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล ไดแก 

กรณีที่จะตองดําเนนิการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลเปนไปดวยความเรียบรอย และมาตรา 

๗๔ และมาตรา ๗๕ อันเปนบทบญัญตัิเฉพาะกาล กทช. ยอมมีอํานาจหนาที่ คือ หนวยงานของ

รัฐจะกํากับดแูลเม่ือมี กสช. เกิดข้ึนมามีแผนแมบทกํากับดูแล ดังนัน้ กทช. ไมเขาไปยุงเกี่ยว

มาตรา ๗๔ และ ๗๕ จนกวาจะมีแผนแมบทเกดิขึ้น สําหรับหนวยงาน กบว. ก็ยกเลิกพรอม

กฎกระทรวง  แตจะมีระเบยีบวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปล่ียนจากคณะ

กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน เปน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ซึ่งตามระเบียบมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งระเบียบ

สวนใหญแลวจะสอดคลองกับพระราชบญัญัตปิระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  นายพรชัย ปยะเกศิน ผูอํานวยการฝายรายการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี 

ไดใหขอมูลวา ไดมีการระมัดระวังตรวจสอบของทุกฝายเปนอยางมากใหเหมาะสมกับการแพร

ภาพออกอากาศซึ่งเปนเสรีภาพของสื่อเหมาะสมหรือไม ควรที่จะมีหนังสือสรุปขอความรวมมือไป

ยังฝายผูบริหารรายการเพื่อที่จะชวยปกปองทางสังคมไทย สําหรับเรื่องการเลียนแบบเบี่ยงเบนนี้

เปนสังคมที่จะสรางภูมิคุมกนัไดดวยความรวมมือกัน ในการสรางภูมคิุมกันใหกับสงัคมไทยที่เปน

ทางเดียวที่ชวยไดเชนกัน แตการออกอากาศเรื่องการทําอาหารเปนรายการที่ดี เชน รายการของ

อาจารยยิ่งศักดิ์ หรือออกอากาศรายการดีไซดที่มีความสรางสรรคในสังคมไทย สวนเรื่องอ่ืน ๆ ที่

ออกอากาศไมเหมาะสมในละครพยายามไมปลอยแพรภาพออกอากาศออกมา เม่ือทําการขอรอง

ในเรื่องตอสัญญากันใหมเร่ืองการจัดทํารายการซึ่งจะตองทํารายการไปในทางทีด่ ี แตมีขอโตเถียง

บทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญที่จะทําใหบทบัญญตัติาง ๆ ทั้งนี้ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมดแูลในเรื่องดังกลาว ตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  กระทรวงตาง ๆ ของหนวยงานรัฐก็มีแผน

ระยะยาวในการควบคุมกํากับดูแลในเรื่องส่ือโทรทัศน แตสําหรับประเทศเกาหลีมกีารวางแผนทาง

ส่ือที่คอนขางนาน มีแรงสนับสนนุจากรฐับาลในเชิงรุก เชน เงินงบประมาณ ภาษีอากร ผูผลิต
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อุตสาหกรรมในประเทศของประเทศเกาหลีและสรางเสริมวัฒนธรรมของประเทศอยูดวย และมี

ระบบการปองกันทางสังคมที่ดีอยางไร ประเทศไทยก็ควรดําเนินการตามดวยซึ่งตองมองในเชิงรุก 

  นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่

ประชุมวา จากประเดน็ที่เปนหวงที่กําลังพิจารณานีไ้ดไปศึกษาเพิ่มเติมมีปจจัยหลายอยางตอการ

บริโภค ซึ่งปจจุบันมีเสรีภาพของสื่อที่กวางมากขึ้นแตตองมีขอจํากัด ภาพขาวที่ออกเผยแพรในสือ่

ปจจุบนัมีการประกวดใหรางวัล จากสถาบันตาง ๆ มากมาย ส่ือไหนนําเสนอขาวดวนขาวเร็วมักจะ

ไมถูกการกล่ันกรอง อีกทั้งนโยบายการแขงขันทางการคามากเชนรูปแบบการทํารายการก็

หลากหลาย ซึ่งผูบริโภคส่ือสวนใหญกลับมาบานแลวไมมีอะไรทาํก็จะดูขาวซ้ํา ๆ กันตลอด      

จนทําใหกอเกิดพฤติกรรมที่หลอหลอมทางสังคมและหวั่นไหวขึ้นได ปจจุบนันีภ้าพขาวดีหรือไมดี

ก็จะคางอยูในอินเทอรเน็ต ดังนั้นจะทําใหบุคคลที่ประกอบการอยูแลวไดทําการศกึษาใหการดูแล

สังคม พรอมทั้งไดซักถามเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมของสื่อที่ไดรับจากสื่อมวลชนเอง และ

ไดรับคําตอบวาตองสรางจติสํานึกวาบทบาทในการควบคุมสงเสริมธุรกิจชองทางนี้ ตัวอยาง

รายการของเด็ก แตจะหามโฆษณาขนมทีม่ีพิษภัยตอเดก็ที่ใหผูผลติรายการตองรอบรูในธุรกิจของ

ผูประกอบการ ฝายรัฐบาลเองก็จะสนบัสนุนดานภาษีและเงินสนบัสนุนดังกลาว มองเห็นวา

บทบาทภาครฐัไมเพียงเปนประชาสัมพันธกิจกรรมของรัฐแตจะใหเงินสนับสนุนดวย 

  นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ

คิดเห็นตอที่ประชุมวา ปจจบุันนบัวาวงการการแสดง วงการวิทยุโทรทัศน จะมตีัวละครที่ออกมา

แสดงเบี่ยงเบนกันมาก รวมทั้งผูกํากับดแูลหรือผูอํานวยการสรางซึ่งมีอิทธิพลตอผูที่เก่ียวของ ก็มี

พฤติกรรมการเบี่ยงเบนมากเชนกัน 

  นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร อนุกรรมาธิการ ไดสอบถามทางโมเดิรนไนนทีวีวา   

ทางสถานีจะมีการจัดรายการในประเภทสือ่ตาง ๆ และมีเชิญ กบว. ได แตที่จะดแูลคุณภาพของ

รายการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการไมมีความผดิเขาทางกฎหมายขัดตอศีลธรรมมีอยางไร  

ซึ่งไมไดมี กบว. ชุดใหญเหมือนกรมประชาสัมพันธสมยักอน แตมี กบว. ยอยของสถานี ถาสมมตุิ

วาการแสดงมภีาพออกไมมกีลไกกํากับภาพดูแล การจะดําเนนิการปฏิบัติมีผลเกี่ยวโยงเปนผล

อยางไร ทางชอง ๙ ไดตอบขอซักถามวา ตองมีการตรวจสอบกิจการขาวมีกิจกรรมรวมกันของ

นโยบายของแตละชอง จะมีขอพิจารณากอนที่พระราชบัญญตัิฉบับนีอ้อก และมีการตกลงกันและ

รวมรับทราบระหวางผูประกอบการทั้งหมด ตกลงกันทางเอกสารที่คอนขางจะกํากับดูแลทาง

เอกสาร ซึ่งทางสถานีใชเนื้อหาสาระโดยมมีาตรฐานในการตรวจและจดัรายการซึ่งดาํเนินการไดผล 

เนื่องจากไมมศีูนยกลางจะตดิตามและประเมินผลเขามา ทั้งที่ซึ่งตกลงกันวาจะทางสถานีแตละแหง

ไดตกลงกันวาจะเขามาดแูลเวลาประชุมกัน หรือการมีตัวหนังสือข้ึนหนาจอโทรทัศนดวยตวั 

หนังสือ จะตองมีการดูแลอยางเครงครัด ก็จะมีการปรับแกไขกันอยางเครงครัด ดังนัน้ จึงไดตกลง

กันวาจะมคีณะกรรมการชุดหนึ่งรวมกันดแูลประเมินผลกัน   โดยหนวยงานราชการจะเปนผูดูแล

ตัวเสริม และใหหนวยงานราชการตรงนั้นมคีวามรับผดิชอบหนวยงานมากขึ้น 

  นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคดิเห็นวา ที่ผานมา กสช. 

เกิดข้ึน การจดัรายการและการจัดงบประมาณเปนปจจยัสําคัญในเรื่องนี้ ที่สําคัญคอืรายการดี ๆ 
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มาก ดังนั้น ถาเปนไปไดรัฐวิสาหกิจควรมีการสนับสนุนรายการที่เปนประโยชนทางสังคมใหมาก

ข้ึนโดยเฉพาะรายการสําหรับเด็ก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ

คิดเห็นวาเห็นดวยกับการทาํหนังสือขอความอนุเคราะหรวมมือกับผูบริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน 

อยางนอยเพื่อใหฝายบริหารจะไดตระหนักกับผลเสียที่เกิดข้ึนที่แพรภาพขาวซ้ํา ๆ กัน และ

ถายทอดสดในเรื่องไมสรางสรรคทางสังคมและใหเชิญผูบริหารสถานวีิทยุโทรทัศนมาปรึกษาหารอื

กัน เพราะขณะนี้มีสถานโีทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทยเกิดเปน ๑๐๐ - ๑๑๐ สถานีในปจจบุัน        

แมกระทั่งชอง ๓ ชอง ๕ และชอง ๗ ก็ยังเปดฟรีดิจติอลทีวี อยางนอยชองละ ๓ ชอง ซึ่งเปน

สภาวะอยูในชัน้สุญญากาศในขั้นการกํากับและตรวจสอบ ขณะนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปดทีวี

อินเทอรเน็ต และวิทยุอินเทอรเน็ต ซึง่ทําการอัดสญัญานขยายออกไป เพราะชองเอฟเอ็มและ    

เอเอ็มในกรุงเทพมีประมาณ ๕๐-๖๐ สถานี และทั่วประเทศมีสถานวทิยุ ๕๓๕ สถานี ก็เปดขยาย

ชองสัญญาณออกไปอีก ทําใหส่ือของประเทศไทยขยายออกไปโดยการอางอยางอิสระเสรี ซึ่ง

หนวยงานที่เก่ียวของตองมีการเปดการสมคัรและสรรหา ขณะนี้นอกจากการเผยแพรภาพอยาง

รุนแรงนี้ ยังมีปญหาส่ือทีวแีละวิทยุในการรับใชการเมืองและโจมตีฝายตรงขามทางการเมืองและ

ทางธุรกิจในฝายตรงขามเพียงลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เทานั้น แมเปด

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสก็ยังไมบรรลุวัตถุประสงคข้ึนมา จึงควรเชิญองคกรสื่อมวลชนทั้งหลาย

มารวมประชุมดวย เพราะมีบทจริยธรรมควบคุมกันเอง เชน สมาคมนกัขาว สมาคม

นักหนังสือพิมพ ผูบริหารวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย อยางนอยจรรยาบรรณหนังสือพิมพ

ที่ทําใหบานเมอืงเสียหาย และมีการเชิญกระทรวงที่เก่ียวของกับเรื่องนี้อีกชุดหนึ่ง เชน กระทรวง

เทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมตรี (นายสาทติย วงศหนองเตย)  

เพราะมีองคาพยพและเรื่องกํากับดูแลส่ือท่ีดี ซึ่งมีกฎหมายบางฉบับที่ดูแลไมใหเปนภัยตอสังคม  

  นายพลาดิศัย สิทธิธัญกจิ ตัวแทนจากสมาคมหนังสอืพิมพแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ไดช้ีแจงสรุปไดดังนี้ ขณะนี้มีการเสนอขาวตอส่ือมวลชนหนังสือพิมพ  

วิทยุและโทรทัศน ในประเด็นเรื่องความรุนแรงทางสังคม เชน ขาวการยิงรักษาความปลอดภยั  

ขาวการยิงนักศึกษาอุเทนถวาย หรือขาวเด็กวัยรุนรุมตทีี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหสะเทือน

ขวัญประชาชน จะมีแนวทางรวมมือกับสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ ไดอยางไร เก่ียวกับการสะทอน

กลับมาของขาวในระยะสั้นและระยะยาว ซึง่ตองยอนกลับไปถึงกอนการมีการรุนแรงมีการเฝาระวัง

หรือไมในการนําประเด็นของสื่อหาผูรับผดิชอบไดหรือไมในมุมมองของสื่อ ประเภทแรกรุนเกาดู

บานเมืองเปนระดับผูใหญดแูลเด็ดเดี่ยว รุนที่สองทําอุดมการณหนังสือพิมพข้ึนมาอยูกับนายทุน

มาตั้งหนังสือพิมพตามสมควร รุนที่ส่ีไมมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเสนอขาว มีส่ือหลายประเภท

ในเนื้อที่เดียวกัน โดยเฉพาะสถาบันพระปกเกลาทํามาตรฐานของสื่อตามนโยบายการลงทุนที่

พยายามนาํประเด็นความรุนแรงเปนเอกสารเลาเร่ืองความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ช้ีประเดน็

อันไหนควรหรือไมควร การรับสื่อส่ิงนั้นจะตองมีสถาบนัรองรับดวย ส่ิงที่ออกไปตองเปนสามญั

สํานึกตอสังคมเห็นชอบตอบุคคลรวมมือกันแลวก็จะตองยอมรับกัน ถึงแมวาหนังสือพิมพไมเสนอ 
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ส่ืออยางอื่นก็ตองเสนอขาวที่รุนแรงนั้น แตตองดูวาส่ือจะพาดหัวอยางไร อาจมองวาเหตุการณที่

เกิดข้ึนซ้ําซากบอยครั้ง ตองมีความรวมมือซึ่งกันและกนักับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ตองดูส่ิงที่

ปอนกับสังคมไมวาจะเปนสือ่ภาพยนตเชนกัน สวนเรือ่งเสรีภาพกับการนําเสนอขาวกับสังคมจะมี

ความรับผดิชอบตอสังคมอยางไร ซึ่งจะตองขอความรวมมือจากทุกสมาคมที่จะรวมความยินดีที่

จะตองปรึกษาหารือรวมกัน ซึ่งจะตองมีพลังของผูบริโภคทั้งหลายเรียกรองใหชวยสื่อนําเสนอ

อยางสรางสรรค และส่ือตองเฝาระวังดแูลประชาชนดวยถึงจะเปนสื่อที่ดีได ทัง้นี้ สมาคม

นักหนังสือพิมพไดทาํการจดัการพาดหัวขาวเปนโนมนําใหขาวที่เปนประโยชนโดยใหดําเนนิการ

ทุกปที่จัดทํา สรุปแลวสถาบันหนังสือพิมพมีจรรยาบรรณหนังสือพิมพอยูแลว พรอมนี้ควรจะมี

การจัดโครงการสัมมนาโดยมีส่ือชวยแนะนําในการจดัในหัวขอเชิงสรางสรรค คอื ตองจบัมือ

ชวยเหลือกันในทางที่ดีมคีวามสุข และตองมี   มาตรการในการเฝาระวังดวย พรอมทั้งจับจองมอง

ส่ือดวยการไมซื้อส่ือที่ไมด ี และควรบริโภคสรางสรรคซึ่งเปนสวนรวมของภาคประชาชน ขณะนี้

หนังสือพิมพมากมายมีผลกระทบตอสังคมไดยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนการชี้นําทางสังคมไมวาจะเปนดารา

ในเรื่องชูสาวในทางสังคม 

  นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนกุรรมาธิการ ไดสรุปสาระสําคัญในที่

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ดังตอไปนี้  

๑. ที่ประชุมเห็นชอบในการทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงหนวยงานใน 
การนําเสนอภาพขาวและขอมูล 
  ๒. เชิญเชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาทิตย วงศหนองเตย)  
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนมารวมปรึกษาหารือกันในทีป่ระชุมคณะอนุกรรมาธิการในครั้งตอมา 

และ  
  ๓. มีการตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรี เก่ียวกับการใชอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหง

พระราชบัญญตัิประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องการปฏิรูป

ส่ือถึงแนวนโยบายไมใหเกิดความรุนแรง ซึ่งในขณะนี้มกีารแขงขันกันในเรื่องราวการถายทอดภาพ

ขาวที่หลากหลายดังกลาวในทางธุรกิจ เพราะจะทําใหเกิดสื่อสรางสรรคสังคมในทางที่ไมด ี

  มติที่ประชุม ที่ประชุมไดสรุปผลมติที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี ้

๑. ขอใหคณะกรรมาธิการดาํเนินการจัดทาํหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังส่ือ 
มวลชนใหดําเนินการผลติและนําเสนอภาพ ขอมูลขาวสารอยางมีคณุภาพและสรางสรรค เพ่ือให

ประชาชนและสังคมไดรับคณุคาและคุณประโยชนอยางสูงสุดเปนไปตามจรรยาบรรณสื่อวิทยุ

โทรทัศนและภาพยนตร 
  ๒. ใหดาํเนินการจัดการสัมมนารวมกับภาคประชาชนในหัวขอ เร่ือง “เสรีภาพ
ของสื่อกับความรับผิดชอบตอสังคม” โดยเชิญสื่อเครือขายภาคประชาชน และอาจารยคณะ  

นิเทศศาสตรและวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาเขารวม เพ่ือนําเสนอปรับปรุงส่ือใหดี

ยิ่งข้ึน รวมถึงการติดตามเฝาระวังส่ือ 
  ๓. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานที่

เก่ียวของ รวมถึงภาคประชาชน องคกรสื่อ และองคกรผูบริโภคสื่อ ไดมีการจัดทําแผนและ
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มาตรการเฝาระวังส่ือที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการจดัทาํแผนเฝาระวังเครือขายในการจับจองมอง

ส่ือตาง ๆ 
  ๔. ดําเนินการใหจัดตั้ง “สถาบันพฒันาคณุภาพภาควิชาชีพส่ือ” ใหเปนสถาบัน

ถาวรของคุณภาพสื่อ คลายกับสถาบนัพระปกเกลา หรือ ว.ป.อ. โดยของบประมาณจากรัฐบาลใน

การดําเนินการ เพ่ือทําหนาที่ฝกอบรมบคุลากรสื่อสีขาวใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน และทํางานเชิงวิจัย

เพ่ือพัฒนาสื่อโดยสวนรวม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณารายละเอียดรายงาน เร่ือง “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกม

คอมพิวเตอรไดอยางไร” และรายงานโครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน”  
(www.thailearning.info)
  นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดปรึกษาหารือเร่ือง   

การทํารายงาน ๒ เลม ดังนี ้
  ๑. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเร่ืองการจัดทํารายงานโครงการ

ตนแบบศูนยความรูประชาชน www.thailearning.info ซึ่งตองรอเอกสารจากคณะทํางานนํามา

พิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอใหคณะกรรมาธิการ 

๒. ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดปรึกษาหารือเร่ืองการดําเนินการจดัทํา 
เอกสารรายงาน “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร” ซึ่งอีกสวนหนึ่งได

จัดทําบทความเผยแพรลงในวุฒิสภาสาร สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาแลว 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบดวยกับขอเสนอดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 

  ๖.๑ ที่ประชุมมีติใหนดัประชุมครั้งตอไปในวันพุธท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๓๐ นาฬกิา  
 
  ๖.๒ เม่ือไดเวลาพอสมควรแลว นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูไดรับ 
มอบหมายจากนายอนนัต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการใหปฏิบตัิหนาที่แทน ไดกลาว

ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา 
 
     เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม 
     สํานักกรรมาธกิาร ๓ 
     ผูจดบันทึกการประชุม 
     ๓๐ มกราคม ๒๕๓๑  
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